

Số: **11** /CT-UBND

Đắk Nông, ngày **24** tháng 5 năm 2021

CHỈ THỊ

**Về việc thực hiện tốt Nghị quyết số 45/NQ-CP
ngày 16/4/2021 của Chính phủ.**

Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ, Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; đồng thời phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Quan điểm, định hướng trong chỉ đạo, điều hành:

- Quán triệt và thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Tiếp tục kế thừa, xây dựng hệ thống chính quyền các cấp đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; hành động thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, đề cao trách nhiệm nêu gương và tinh thần gương mẫu của người đứng đầu.

- Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nội dung tại các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm trên địa bàn tỉnh. Việc chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ triển khai thực hiện phải rõ ràng, cụ thể về chủ thể chịu trách nhiệm và đảm bảo tính khả thi toàn diện; đồng thời, phải thường xuyên đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát đến kết quả cuối cùng. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới, sáng tạo và khuyến khích, bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chủ động xử lý công việc theo thẩm quyền, tăng cường phối hợp trong giải quyết công việc, không đùn đẩy trách nhiệm; bảo đảm hiệu quả, thực chất, tránh phô trương, hình thức. Kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực một cách hiệu quả và không hình thức; kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi tình

trạng những nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hiện có, tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về các cơ chế chính sách của nhà nước; phát huy các lợi thế sẵn có của địa phương cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống Nhân dân.

- Bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và yêu cầu thực tiễn để tập trung đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng rà soát, theo dõi sát, nắm bắt kịp thời tình hình, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực, từng dự án, từng doanh nghiệp và trên từng địa bàn để có giải pháp cụ thể sớm khắc phục, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân, thật sự là bạn đồng hành của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ động triển khai thực hiện đến kết quả cuối cùng các nhiệm vụ mà UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện đến kết quả cuối cùng, có chế tài xử lý đối với việc không thực hiện tốt nhiệm vụ đúng hạn định.

2. Về một số nhiệm vụ trọng tâm phải tập trung tổ chức thực hiện:

- Về triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025:

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phát huy hiệu quả cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Chương trình hành động số 04-CT/TU ngày 24/12/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo hoàn thành đúng nội dung, tiến độ được giao, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo mục 3 Chi thị này.

- Về tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật:

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát, nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo, chuyên phương thức từ quản lý tập trung quản lý “đầu vào” sang chủ yếu là quản lý “đầu ra” trong các khu vực kinh tế, hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số; khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám

làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng văn bản pháp luật hoặc tham gia ý kiến đối với nội dung dự thảo văn bản pháp luật, phải bám sát yêu cầu phát triển và đổi mới của ngành, lĩnh vực quản lý; tránh tình trạng không có ý kiến hoặc cho ý kiến chung chung, không cụ thể, rõ ràng dẫn đến khi văn bản ban hành không khả thi hoặc phát sinh vướng mắc mới.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển. Thông qua hoạt động kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện những văn bản có nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ về kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả.

- Về phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm phòng vắc-xin Covid-19:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như chống giặc”, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe của Nhân dân, của cộng đồng lên trước hết để bình tĩnh và sáng suốt, chủ động và sáng tạo, tích cực và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Đảm bảo các mục tiêu, vừa phải phòng, chống dịch, khắc phục có hiệu quả, vừa phải phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn, an dân và ổn định chính trị, nhất là các địa phương có đường biên giới với tỉnh Mondulkiri - Campuchia. Các lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch nêu cao tinh thần trách nhiệm, xả thân, cống hiến vì danh dự, nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe cộng đồng, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các đơn vị, cơ sở trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe, các địa điểm công cộng tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở thờ tự của tôn giáo và các sự kiện tập trung đông người...

Tiếp tục việc thông tin, truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh để người dân không chủ quan, lơ là, đề cao cảnh giác thực hiện nghiêm yêu cầu **5K + vắc xin** (*Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế, vắc xin*), không đề xuất hiện tình huống hoang mang trước diễn biến mới của dịch bệnh; khuyến khích thực hiện khai báo y tế tự nguyện, tiêm vắc xin phòng dịch, thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi

mắc bệnh hoặc đi về từ vùng có dịch. Tuyên truyền tới từng bon, buôn, tổ dân phố, khu dân cư để mỗi người dân như là "một chiến sĩ trinh sát", nhằm phát hiện và tố giác những trường hợp không chấp hành việc phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, nhất là phát giác các đối tượng nhập cảnh trái phép (xem nhập cảnh trái phép là tội phạm). Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra trên địa bàn "đi từng ngõ, gõ từng nhà" và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Giao Sở Y tế chủ trì, tổ chức triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh (theo nội dung Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh), đảm bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm SARS-CoV-2; đảm bảo tính công khai, minh bạch, tránh tình trạng trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng.

- Về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công:

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, đồng thời tạo ra năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, trong đó tập trung đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Giao nhiệm vụ cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án đầu tư công năm 2021; đổi mới và có giải pháp chủ động chuẩn bị đầu tư cho các dự án mới năm 2022 và các năm tiếp theo; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, các chủ đầu tư triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2021. Đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi, hiệu quả để khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất; đồng thời đảm bảo mục tiêu, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật.

- Về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia:

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh, bảo đảm nghiêm túc, an toàn, trung thực, công bằng, khách quan nhưng không gây căng thẳng, áp lực không cần thiết cho thí sinh, phụ huynh học sinh và đảm bảo phù hợp, gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Căn cứ các nội dung nhiệm vụ nêu trên, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; chủ động làm việc, bám sát, tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương để thực hiện đến kết quả cuối cùng các nội dung tại Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh Chi thị này. Định kỳ hàng tháng (trước

ngày 17) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) tình hình kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết để kịp thời để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./ *ml*

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng, đơn vị thuộc VP;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH (H).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

Trần Xuân Hải